



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖๖ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครที่ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคล

ปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
1	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57471	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวิภาวดี หอมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
2	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	57952	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางบังอร ล้อมไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
3	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57971	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางชลธิดา จินดากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
4	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57951	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสังวาลย์ วงศ์สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
5	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57913	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอภิญา ชาญศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
6	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด หรือด้านการพยาบาลวิสัญญี)	57925	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวันขพร สุขศิริยศกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
7	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57935	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวสุธิกาญจน์ อิทธิศักดิ์โกติน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
8	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57962	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวกรรณิกา ช่อรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
9	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	90815	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพัฒน์ภรณ์ หาญคำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
10	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58080	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาตุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางฐญา ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
11	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	58082	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาตุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางศัทศธญา สุขจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
12	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	93363	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาตุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางเดือนเพ็ญ ปะติกาณัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
						2	นางชุตีภรณ์ ปีกกาเวสา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
13	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58129	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพรณี ยอดญาติไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
14	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	197534	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกุดรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสกุลรัตน์ ทองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
15	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	58132	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
16	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58128	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนิพร สว่างไสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
17	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	96635	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกุดรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางชนิดา ปะเพใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
18	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	86590	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกุดรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสายฝน ไชยวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
19	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	197542	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชื่นชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอรัญญา ชองศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
20	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	208179	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชื่นชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวรุ่งทิวา ชันธมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
21	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	197541	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชื่นชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพิมพ์พิลัย ไชยพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
22	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58361	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางไกรสร สุขุณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
23	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57791	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสุภาพร แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
24	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	57803	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวงเดือน เพชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
25	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด หรือด้านการพยาบาลวิสัญญี)	58084	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางระจิตร์ คำโง้งค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
26	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57805	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นายปพนธ์ ปัดตาเค็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
27	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57812	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวบุญมี จันทริมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
28	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57467	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางประครองศรี ชินภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
29	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	57458	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอิศรา อนุฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
30	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57463	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนวรรตน์ บุญนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
31	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	175152	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวาปีปทุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนิตยา รัชโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
32	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	150885	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลวาปีปทุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางเกศราพร แก้วลาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
33	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	58029	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพัชรินทร์ จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
34	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58024	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวหอมจันทร์ จันทสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
35	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57954	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวจตุมาศ จันทสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
36	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	58039	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพนารัตน์ มัชปะโม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
37	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57469	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนลินรัตน์ อารยสมโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
38	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	57877	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางกฤษณา ศุภสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
						2	นางวลีรัตน์ ปุละทะตั้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
39	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57878	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสุเปีย ชัยพิสุทธิ์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
40	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57863	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางเนาวรัตน์ ไชยมนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
41	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57872	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิเวศ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางกัลยารัตน์ ระถิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
42	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57864	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวโชติกา บำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
43	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57886	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวิวัฒนา เรืองฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
						2	นางบังอร วรหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
44	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57856	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลนาเชือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวันเพ็ญ ปะธิเก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
45	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57737	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวอารยา ฉัตรธนะพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
46	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57731	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอัจฉรา วรรณขารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
47	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57736	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวาสนา อาจศึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
48	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57734	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอรอุมา รัตนบุรณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
49	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	83018	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวเสาวลักษณ์ พูลศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
50	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57709	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางยุพิน หิรัญพุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
51	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57666	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพาพร เหล่าสินาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
52	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	150844	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนิตยา ไพฑูรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
53	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	37019	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางเบญจา บุญละคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
54	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	175166	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางวิสาขวดี อินทรสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
55	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57664	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นายประมวล พลขำนิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
56	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	59033	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวพรพรรณ ชันโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
57	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	103142	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวนิภาภักดิ์ คูเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
58	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57570	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสุวิมล แสงเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
59	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57607	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวนภาพร บุรณศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
60	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด หรือด้านการพยาบาลวิสัญญี)	57596	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอำไพ วรรณบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
61	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	57598	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางรุ่งตะวัน อีท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
62	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	57592	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางอภิรดา ถาบุญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
63	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	57586	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางเยาวรัตน์ บุรภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
64	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	57588	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางนุชลี หล้ามะโฮง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
65	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	57998	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางสาวอรกัญญา สิงห์คำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ (ด้านบริการทางวิชาการ)



ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ระดับ	ส่วนราชการ	ลำดับ	ผู้สมัคร
						2	นางสุกัญญา สารฤทธิคาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
66	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	58427	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	1	นางพิสมัย ศรีทำนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
						2	นางสาวนวลปรานค์ ดวงสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

-----

## ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคล

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
- ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการประเมินบุคคลรายงานตัว ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ – ๘.๓๐ น.